

## เภสัชมหิตลลงนามความร่วมมือกับสยามฟาร์มาซูติคอล



23 กรกฎาคม 2552

เภสัชมหิตลลงนามความร่วมมือกับสยามฟาร์มาซูติคอล  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จำกัดพร้อมบริษัทในเครืออื่นๆ

มีความเห็นพ้องต้องกันในความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์โดยการสร้างเสริมประสบการณ์จริงผ่านระบบการฝึกงานในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน

และส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นเภสัชกรที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์

และสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยได้

เพื่อส่งเสริมให้ระบบยาของประเทศไทยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ในระดับสากล

นอกจากนี้ยังเห็นควรที่จะใช้ประโยชน์ของระบบการฝึกงานดังกล่าว ให้เกิดความร่วมมือในเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อแหล่งฝึก

และนำไปสู่การพัฒนาแหล่งฝึกให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ทั้งในด้านการฝึกงานและด้านการนำความรู้วิชาการที่เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

ทั้งสององค์กรจึงได้จัดทำข้อตกลงในความร่วมมื่อดังกล่าวโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้  1.

ร่วมกันพัฒนาระบบฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาเน้นด้านผลิตภัณฑ์

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ผ่านกรรณายทอดความรู้ด้านวิชาการให้แก่บุคลากรของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความพร้อมและความต้องการของทั้งสององค์กร  2.

ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกงานทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาทั้งในระดับทั่วไปและระดับเฉพาะทาง  3.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการผ่านโครงการพิเศษตามหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม การพัฒนาวิชาชีพและการแก้ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ของประเทศ

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทางคณะฯ นำโดยรศ. ดร. จุฑามณี สุทธิสิริสังข์ (คณบดี) และ รศ.ดร. สุวัฒนา จุฬาวังนทล

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นตัวแทนคณะฯ ในการลงนาม และมี ผศ. ดร. ปรีชา มณฑานติกุล ร่วมกับ ผศ. ดร. สุรกิจ นาทีสุวรรณ

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) เป็นสักขีพยาน ภก. ถวัลย์ ชื่นการดี (ประธานบริษัท) และ คุณวิภาดา ชื่นการดี

(รองประธานบริษัท) เป็นตัวแทนของสยามฟาร์มาซูติคอล ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามคือวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป